

ธรรมานุศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

พระวิรุณบัณฑิต สัจบารมี

วิรุณบัณฑิต เป็นราชบัณฑิตของพระเจ้าธัญชัยโกกรัพรราช แห่งอินทปัตถนคร ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปไกลในหมู่ของมนุษย์และเทวดา ทำให้พระนางวิมาลา มเหสีของท้าววรุณนคราช ประราธนาจะฟังธรรมจากท่าน พระนางทรงแกล้งป่วย และบอกพระสวามีว่าอยากเสวยหัวใจวิรุณบัณฑิต ท้าววรุณนคราช จึงทรงรับสั่งให้ปุณณกัษย์ ไปนำหัวใจวิรุณบัณฑิตมาด้วยวิธีที่ชอบธรรม ปุณณกัษย์แปลงร่างเป็นชายหนุ่ม ไปทำพนันสกากับพระเจ้าธัญชัย โดยใช้แก้วมณีวิเศษและม้าอาชาไนยเป็นเดิมพัน ส่วนพระเจ้าธัญชัยใช้พระราชทรัพย์ทั้งหมดเป็นเดิมพันยกเว้นตัวพระองค์เอง พระมเหสีและราชบัลลังก์

พระราชาทรงพ่ายแพ้ ชายหนุ่ม ขอตัววิรุณบัณฑิตเป็นสินพนัน แต่พระราชาไม่ทรงยอมให้ ทรงกล่าวว่า “วิรุณบัณฑิตไม่ใช่ทรัพย์แต่เป็นตั้งชีวิตจิตใจของเรา เปรียบเสมือนตัวเราเอง ให้ไม่ได้” แต่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสัจจะชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน วิรุณบัณฑิตจึงพูดความจริงว่า “ตัวเราเป็นทาสของพระราชาเมื่อจะพระราชทานเราให้เป็นสินพนันก็พระราชทานได้โดยชอบธรรม”

พระราชาทรงเสียดายวิรุณบัณฑิตมาก รับสั่งว่าจะให้คนไปลอบฆ่าชายหนุ่มเสีย แต่วิรุณบัณฑิตทูลคัดค้าน และขอให้ทรงยึดมั่นในสัจจะ อีก ๓ วันต่อมา ชายหนุ่มผู้นั้นสั่งให้วิรุณบัณฑิตจับหางม้าแล้วพาเหาะทะยานขึ้นบนท้องฟ้าหายไป เมื่อถึงกาฬาคิริบรรพต ปุณณกัษย์จึงเริ่มลงมือฆ่าวิรุณบัณฑิตเพื่อคว้าเอาหัวใจแต่วิรุณบัณฑิตมีบุญมาก ยักษ์จะใช้วิธีการใดก็ไม่อาจฆ่าได้

หลังจากที่วิรุณบัณฑิตสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ แล้วจึงทราบว่ หัวใจที่พระนางวิมาลา ทรงประราธนาที่จริงก็คือ ปัญญาของตนนั่นเอง จากนั้นได้แสดงธรรมจนยักษ์รู้ผิดชอบชั่วดีและจะปล่อยให้ท่านเป็นอิสระ

วิรุณบัณฑิต ยืนยันที่จะไปเฝ้าพระนางวิมาลาเพื่อแสดงธรรม เมื่อถึงนาคพิภพ ท้าววรุณนคราชตรัสถามว่า “ปุณณกัษย์ได้ตัวท่านมาด้วยวิธีใด” วิรุณบัณฑิตทูลตอบว่า “ปุณณกัษย์เล่นสกาชนะพระราชา จึงได้ตัวข้าพระองค์มา” ท้าววรุณนคราชทรงชื่นชมอย่างยิ่ง ทรงดำริว่า “ท่านผู้นี้เป็นผู้รักษาสัจจะ หากท่านกล่าวว่าถูกยักษ์จับตัวมาโดยไม่ชอบธรรม เพื่อให้เราลงโทษยักษ์ แก่แค้นที่ถูกจับตัวมาก็ยอมได้”

หลังจากฟังธรรมแล้ว ทั้ง ๒ พระองค์ ทรงปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นทรงให้ยักษ์นำวิรุณบัณฑิตกลับไปยังอินทปัตถนคร ก่อนจากกันยักษ์ได้มอบแก้วมณีอันล้ำค่าให้ท่านด้วยความเลื่อมใส

พระราชาและชาวเมืองที่ทุกข์ใจ ในการจากไปของวิรุณบัณฑิต ต่างก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกลับมา





จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ